



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๔๖๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่คณะสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปา ในวงเงินทั้งสิ้น ๗๒๗,๔๒๔.๐๔ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สตางค์) นั้น

คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้งบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๗๒๗,๔๒๔ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) และให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ใช้งบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปา จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน ๗๒๗,๔๒๔ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ตามที่เสนอ และให้กองแผนงานดำเนินการโอนเงินให้คณะสารสนเทศฯ ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในกรณีที่คณะ สำนัก มีความประสงค์ที่จะดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือแก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน คณะ-สำนักต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองอาคารและสถานที่ หรือกองสวัสดิการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดการปรับปรุง ซ่อมแซม ประเมินราคาการดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานสำหรับงบประมาณในการดำเนินการคณะ สำนักต้องพิจารณาจากงบประมาณของหน่วยงานก่อน และหากพิจารณาแล้วเห็นว่า งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอให้เสนอส่วนกลางมหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน

๒. ในปีต่อไปจะมีการปรับปรุงแบบการโอนเงิน โดยงบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นงบยุทธศาสตร์ ดังนั้น คณะ-สำนัก ควรกระตุ้นให้มีการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น และฝ่ายยุทธศาสตร์ต้องจัดทำกรอบแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคืออะไร และจะสามารถเชื่อมโยงกับคณะ สำนัก ได้อย่างไร

๓. การจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ต้องยึดหลัก ๓ ส่วน ดังนี้

๓.๑ นโยบายของมหาวิทยาลัย

๓.๒ นโยบายของรัฐบาล

๓.๓ นโยบายที่กำลังเป็นที่สนใจ เช่น สมุนไพร เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง การตอบสนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นต้น

ที่ประชุมจึงมอบให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ กองแผนงาน นำข้อเสนอแนะไปพิจารณา ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาจิก)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ